

บาท/ดอลลาร์เข้านี้อ่อนค่า หลังข้อมูลตลาดแรงงานสหรัฐหนุนการขึ้นดบ.เฟด

*บาท/ดอลลาร์เข้านี้อ่อนค่าลงจากปลายสัปดาห์ก่อน ขณะที่ข้อมูลล่าสุดในตลาดแรงงานสหรัฐหนุนการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐ(เฟด) ในระยะต่อไป

*ดีลเลอร์ คาดว่า เงินบาทวันนี้จะมีแนวต้านที่ 35.70 และแนวรับที่ 35.80

*ดอลลาร์ทรงตัวในการซื้อขายช่วงเช้าวันนี้ที่ตลาดเอเชีย หลังมีสัญญาณบ่งชี้ว่า ค่าแรงปรับขึ้นในเดือนธ.ค.ในสหรัฐ ซึ่งตัวเลขดังกล่าวหนุนอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐ ให้ปรับสูงขึ้น

*แต่นักลงทุนกังวลว่า ดอลลาร์อาจจะร่วงลงอีก หลังจากมีคำสั่งเทขายทำกำไรเข้ามาในสัปดาห์ที่แล้ว

*ดอลลาร์อยู่ที่ 117.18 เยนในช่วงเช้าวันนี้ แข็งค่าจาก 116.91 เยนในช่วงท้ายวันศุกร์ ขณะที่ปริมาณการซื้อขายอยู่ในระดับเบาบางในวันนี้ เนื่องจากตลาดญี่ปุ่นปิดทำการ

*รัฐบาลสหรัฐเปิดเผยรายงานการจ้างงานประจำเดือนธ.ค. ในวันศุกร์ที่ผ่านมา และรายงานดังกล่าวบ่งชี้ถึงแรงหนุนภาวะเงินเฟ้อ โดยรายได้เฉลี่ยต่อชั่วโมงในสหรัฐพุ่งขึ้น 2.9% ต่อปี ซึ่งถือเป็นระดับสูงที่สุดนับตั้งแต่เดือนมิ.ย.53

*รายงานตัวเลขนี้บ่งชี้ว่า ตลาดแรงงานสหรัฐได้รับแรงหนุนอย่างต่อเนื่อง และสิ่งนี้สนับสนุนการคาดการณ์ที่ว่า เฟดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยต่อไปในปีนี้

*เมื่อวันศุกร์ นักลงทุนต่างชาติซื้อสุทธิในตลาดหุ้นไทย 1.91 พันล้านบาท ขณะที่ขายสุทธิตราสารหนี้ไทยทุกช่วงอายุ 999.22 ล้านบาท แต่ถ้านับเฉพาะตราสารหนี้อายุเกินกว่า 1 ปีขึ้นไปขายสุทธิ 956.03 ล้านบาท

*09.03 น. บาท/ดอลลาร์ อยู่ที่ 35.761/774 จาก 35.686 เมื่อวันศุกร์

*บาท/ยูโร อยู่ที่ 37.673/705 จาก 37.690 เมื่อวันศุกร์

*เยน/ดอลลาร์ อยู่ที่ 117.22/25 จาก 116.91 เมื่อวันศุกร์

*ยูโร/ดอลลาร์ อยู่ที่ 1.0536/40 จาก 1.0530 เมื่อวันศุกร์

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีไว้ใช้เสนอหรือคำชี้ชวนเพื่อการทำธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้

"เมื่อวันศุกร์ตัวเลขด้านแรงงานของสหรัฐออกมาดี ก็หนุนดอลลาร์ให้ฟื้นขึ้นมา วันนี้คงต้องดูเรื่องของ flows ในตลาดหุ้นว่าจะยังมีเข้ามาต่อหรือเปล่า ถ้า flows ยังมาอยู่ บาทก็ยังไม่น่าจะอ่อนไปไหนไกล" ดีลเลอร์ กล่าว

Source: Bisnews

ส่วนค่าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2211-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับคำแนะนำหรือคำชี้ชวนเพื่อการทำการกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้